

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.2563 งวด 2 รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการ KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
1. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	การปรับเปลี่ยนองค์กรจากการมีระบบของตนเอง ไปเป็นองค์กรที่ต้องใช้ระบบของมหาวิทยาลัย	1. จัดอบรมสัมมนา โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรตามบทบาทหน้าที่ 2. บุคลากรเรียนรู้และศึกษาระบบงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนครั้งของการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	ไม่มีการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	1. ไม่มีการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 2. บุคลากรเรียนรู้และศึกษาระบบงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สถาบันวิจัย พัฒนา และสถิติการศึกษา และสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก		

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สถานะที่ทำได้/ไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนินการ KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
2. ระบบงานหอพัก (Supreme2019) เกิดความผิดพลาด	เป็นระบบใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานจริง จึงส่งผลให้ผู้ใช้งานทั้งเจ้าหน้าที่และมิติตลาดความชำนาญ และยังพบข้อผิดพลาดในระบบ	1. อบรมการใช้งานระบบ 2. ทดสอบระบบ 3. รายงานปัญหาจากการทดสอบระบบ 4. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวนความผิดพลาดการใช้งานระบบที่ส่งผลกระทบร้ายแรง	ไม่มีความผิดพลาดการใช้งานระบบที่ส่งผลกระทบร้ายแรง	ไม่มีความผิดพลาดการใช้งานระบบที่ส่งผลกระทบร้ายแรง เนื่องจากยังไม่ได้ใช้ระบบงานหอพัก (Supreme2019) อย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มใช้ระบบในบางเมนูเท่านั้น และอยู่ระหว่างการประชุมหารือทดสอบระบบ กับสำนักคอมพิวเตอร์และบริษัทอย่างต่อเนื่อง	บรรลุ	-	-	ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก		

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาขาที่ทำใหม่ บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการ ลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการ ลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
<p>ข้อเพิ่มเติม</p> <p>3. นิสิตและบุคลากรในหอพักติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>1. นิสิตและบุคลากรขาดอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า</p> <p>2. นิสิตบางรายมีความจำเป็นต้องพักอาศัยในหอพัก ไม่สามารถกลับบ้านได้</p>	<p>ภาคการศึกษาระดับปลาย/2562</p> <p>1. ปรับเวลาเข้า-ออก หอพักนิตินิสิต เปิดเวลา 06.00 น. ปิดเวลา 20.00 น.</p> <p>2. โรงอาหาร ปรับเวลาการให้บริการ เปิดเวลา 06.00 น. ปิดเวลา 18.00 น. โดยให้เข้าไปรับประทานอาหารบนห้องพัก</p> <p>3. ร้านสะดวกซื้อ ปรับเวลาการให้บริการ เปิดเวลา 07.00 น. ปิดเวลา 20.00 น. มีบริการส่งเดลิเวอรี่ รวมถึงมีการตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนดระยะห่างของผู้มาใช้บริการ</p> <p>4. กำหนดจุดคัดกรอง ตรงทางเข้าประตูหน้า ตราชูวัดอุณหภูมิ ผู้ที่เข้ามายังภายในหอพัก</p> <p>5. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกอาคารหอพัก</p> <p>6. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค พื้นที่ให้บริการทุกวัน จุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได เป็นต้น</p> <p>7. บุคลากรจัดรวมงานปฏิบัติงาน เพื่อดูแลนิสิต</p> <p>8. บุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัย</p> <p>9. ขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา</p> <p>9. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ นิสิต ผ่านช่องทางเสียงตามสาย</p>	<p>จำนวนนิสิตและบุคลากรในหอพักติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>ไม่มีนิสิตและบุคลากรในหอพักติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>บรรลุ</p>				<p>ผู้อำนวยการศูนย์บริการกิจการหอพัก</p>		

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
		<p>มาตรการที่กวดขัน/2563</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้นิสิตพัก 3 คน ต่อห้อง เพื่อเว้นระยะห่าง</li> <li>ลงทะเบียนเข้า-ออก หอพัก ด้วยการลงข้อมูลในสมุดบันทึก และการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ และตรวจวัดอุณหภูมิ 2 จุด คือ ทางเข้าหอพัก และโรงอาหาร</li> <li>โรงอาหาร จัดโต๊ะเว้นระยะตามมาตรการ</li> </ol>									

*Slope Kijjara*

ลงชื่อ.....

(อาจารย์วิไลกุล หนูแก้ว)

รักษาการแทนผู้อำนวยการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก

วันที่ 30 กันยายน 2563